

Số: ~~125~~BC-UBND

Thanh Trị, ngày ~~11~~ tháng ~~6~~ năm 2018

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

06 tháng đầu năm 2018

(Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/5/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 23/5/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tổ chức kỳ họp thứ 06 HĐND huyện Thanh Trị khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCTP

Trên địa bàn huyện, nhìn chung, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Các tôn giáo hoạt động thuận tụy theo quy định của pháp luật. Đa số đồng bào dân tộc tin tưởng và chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia trái phép gia tăng (*tăng 15 trường hợp so với cùng kỳ năm trước*); các hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa trời tuy chưa phát hiện nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, nhất là trong số học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, việc lợi dụng mạng xã hội zalo, facebook để đăng tải bài viết, bình luận, nói xấu Đảng, Nhà nước,... còn diễn biến phức tạp.

Lĩnh vực trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác tấn công, trấn áp tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực: không xảy ra loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tệ nạn cờ bạc giảm; nhân dân mạnh dạn cung cấp tin báo, tố giác tội phạm và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Tuy nhiên, tội phạm về trật tự xã hội tăng cao, chủ yếu là trộm cắp tài sản (*chiếm 50%*) và cố ý gây thương tích (*41,7%*). Tình trạng vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu chưa được kiểm chế, nhất là hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ. Số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng; số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy chiếm tỉ lệ thấp (*chiếm 20%*). Tệ nạn cờ bạc tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn tồn tại một số điểm hoạt động số đề, đánh bài,... gây chú ý trong dư luận xã hội. Tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết, số người bị thương, đa số tập trung trên tuyến Quốc lộ 1A.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, nhất là Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, Nghị quyết số 96/2015/QH13 và Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. UBND huyện đã cụ thể hóa thành các kế hoạch chuyên đề và tổ chức triển khai, quán triệt đến các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện. Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở, Công an huyện và các ngành có liên quan chủ động làm tốt công tác PCTP, nhất là công tác tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Phát động phong trào thi đua phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

2. Công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật

2.1. Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

Ngay từ đầu năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ huyện đến cơ sở, Công an huyện và các ngành có liên quan chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm. Trong đó tập trung công tác xây dựng thể trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố và xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản và hướng dẫn người dân các biện pháp để phòng ngừa.

Kết quả, đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 13 cuộc, 2.520 lượt người tham dự. Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp tục nhân rộng và duy trì hoạt động hiệu quả của 05 mô hình đã được xây dựng và triển khai trên địa bàn: mô hình làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới (08 điểm); mô hình ba không tại các điểm trường (03 điểm); mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ (03 điểm); mô hình Tổ liên gia gắn với công nhân dân tự quản (81 công); mô hình Tổ liên gia gắn với Camera an ninh (63 camera, trong đó xã

Thạnh Tân 17 camera, thị trấn Hưng Lợi 16 camera, thị trấn Phú Lộc 16 camera, xã Thạnh Trị 07 camera, xã Lâm Tân 07 camera). Qua thực hiện cho thấy, các mô hình nói chung đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, có tác dụng mạnh mẽ trong việc răn đe, phòng ngừa những hành vi vi phạm ngay từ khi mới nảy sinh. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác chuyên hóa địa bàn: thành lập Ban chỉ đạo chuyên hóa địa bàn huyện với 26 thành viên; tổ chức hội nghị chuyên hóa địa bàn xã Lâm Kiết với 85 người tham dự; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chuyên hóa địa bàn xã Lâm Kiết trong năm 2018.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ; nắm tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những đối tượng có điều kiện, khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội để đề xuất đưa đối tượng vào diện quản lý nghiệp vụ; mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đã tấn công được 167 đối tượng; tổ chức tuần tra công khai, kết hợp tuần tra hóa trang nhằm đấu tranh, phát hiện, đẩy lùi các hành vi vi phạm; rà soát, lập danh sách các điểm, tụ điểm về tệ nạn xã hội nhằm đấu tranh, phát hiện, đẩy lùi các hành vi vi phạm.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp lực lượng Công an hai cấp quản lý, giáo dục 03 đối tượng án treo; rà soát, phân loại, quản lý 147 đối tượng thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng. Hiện đã tạo việc làm ổn định cho 46 trường hợp, việc làm theo mùa vụ 98 trường hợp, còn 03 trường hợp chưa có việc làm.

2. 2. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật

- **Phạm pháp hình sự:** phát hiện 12 vụ có dấu hiệu của loại tội phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng (*tăng 09 vụ so với cùng kỳ năm trước*). Hậu quả làm bị thương 08 người; tài sản bị xâm hại ước tính khoảng 124 triệu đồng (*đã thu hồi khoảng 43,5 triệu đồng*). Gồm: 05 vụ Cố ý gây thương tích (*tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm trước*); 06 vụ Trộm cắp tài sản (*tăng 06 vụ so với cùng kỳ năm trước*); 01 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (*tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm trước*). Đã làm rõ 07 vụ, 07 đối tượng (bắt 01 đối tượng, truy nã 01 đối tượng, cầm đi khỏi nơi cư trú 01 đối tượng, gia đình bảo lãnh 01 đối tượng, xử phạt hành chính 03 đối tượng) (*khởi tố 06 vụ, 03 bị can*). Tỷ lệ khám phá đạt 58,3%.

- **Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế:** phát hiện 02 vụ, 02 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu (*tương đương so với cùng kỳ*) tại tuyến Quốc lộ 1A ấp Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc và tuyến Tỉnh lộ 940 thuộc ấp Trà Do, Lâm Kiết. Tạm giữ 4.910 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Đã đấu tranh làm rõ, bắt và khởi tố 01 vụ 01 đối tượng; tịch thu tang vật 01 vụ 01 đối tượng.

- **Công tác truy nã tội phạm:** đã tổ chức bắt 01 đối tượng có quyết định truy nã trên địa bàn (can tội “Giao cấu với trẻ em”). Hiện quản lý 03 đối tượng có quyết định truy nã (trong đó, không có đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

- Quá trình điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật luôn tuân thủ đúng quy định, không xảy ra các trường hợp bức cung, dùng nhục hình, làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

- Tình hình vi phạm hành chính vẫn còn diễn ra khá phổ biến, tập trung ở một số lĩnh vực như: trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội,... nhiều nhất là ở lĩnh vực giao thông. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân ý thức còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông. Do đó, đây là lĩnh vực có số vụ vi phạm hành chính chiếm tỷ lệ cao nhất, với các hành vi chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định,...

+ Thường xuyên triển khai các biện pháp đấu tranh với các điểm tệ nạn xã hội, không để cho các cơ sở kinh doanh game bắn cá tái hoạt động trên địa bàn. Đã giải tán 11 vụ 87 đối tượng cờ bạc qui mô nhỏ; bắt 19 vụ 134 đối tượng đánh bạc ăn tiền với nhiều hình thức (*giảm 07 vụ, 34 đối tượng so với cùng kỳ năm trước*). Tang vật tạm giữ: tiền mặt 11.885.000 đồng, nhiều tờ phơi dề, 15 con gà, 02 bộ lắc bầu cua, 53 bộ bài các loại đã qua sử dụng, 07 xe hai bánh, 07 điện thoại di động... Kết quả: phạt tiền 13 vụ 70 đối tượng với tổng số tiền 137 triệu đồng; giáo dục, răn đe 32 đối tượng, còn lại đang tiếp tục xử lý.

+ *Trên lĩnh vực phòng chống ma túy*: Tiến hành thử test 63 lượt đối tượng, có 37 trường hợp dương tính với chất ma túy (*tăng 24 trường hợp so với cùng kỳ*). Qua đó, cảnh cáo 04 trường hợp, phạt tiền 19 trường hợp với tổng số tiền 13.875.000 đồng.

+ *Trên lĩnh vực quản lý hành chính*: phát hiện 03 trường hợp vi phạm (karaoke hoạt động quá giờ quy định, khai man để được cấp chứng minh nhân dân, tự ý thay đổi thông tin trong hộ khẩu thường trú). Kết quả: phạt tiền 03 trường hợp với tổng số tiền 10.700.000 đồng.

+ *Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông*: tổ chức 500 cuộc tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, có 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện 1.254 trường hợp vi phạm, *tăng 143 trường hợp vi phạm so với cùng kỳ (1.254/1.111)*. Tạm giữ 638 lượt phương tiện, 308 giấy đăng ký xe, 250 giấy phép lái xe; phạt hành chính 1.172 trường hợp với tổng số tiền 814.325.000 đồng (*trong đó, xử phạt theo thủ tục không lập biên bản 81 trường hợp với tổng số tiền 10.850.000 đồng*); áp dụng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 46 trường hợp, tịch thu 04 giấy phép lái xe và 02 biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Về tai nạn giao thông, gia tăng so với cùng kỳ năm trước: xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 07 người, bị thương 05 người, thiệt hại tài sản 39 triệu đồng (*đường thủy 01 vụ, chết 01 người*). *So với cùng kỳ năm trước, tăng 06 vụ, 05 người chết, 04 người bị thương*.

Địa bàn: Quốc lộ 1A (thị trấn Phú Lộc) 04 vụ; Quốc lộ 61B (Thanh Tân) 01 vụ; đường tỉnh 937B (thị trấn Hưng Lợi) 01 vụ; tuyến sông (Tuần Túc) 01 vụ; nội ô thị trấn Phú Lộc 01 vụ. Nguyên nhân: đi không đúng phần đường (02 vụ); người đi

bộ qua đường không đảm bảo an toàn (01 vụ); không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông (02 vụ); do phương tiện neo đậu và lưu thông trên sông không đảm bảo an toàn, không có đèn chiếu sáng vào ban đêm theo quy định (01 vụ), đang xác minh (02 vụ).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Nhìn chung tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được ổn định. Lực lượng Công an chủ động, tích cực tham mưu cho UBND huyện lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và lực lượng Công an quan tâm triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế:

- Lực lượng chuyên trách đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Trong đó công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ từng lúc, từng địa phương thiếu quan tâm. Các mô hình làm giảm tội phạm, TNXH, đảm bảo ANTT, các tổ chức quần chúng tại địa phương được thành lập nhiều nhưng có một số mô hình, tổ chức không đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, một bộ phận ý thức người dân còn lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản đã tạo cơ hội cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng có liên quan trong phòng ngừa tội phạm từng lúc thiếu chặt chẽ, nhất là giữa các địa bàn giáp ranh, giữa lực lượng Công an với Mặt trận và các ngành, đoàn thể cấp xã.

- Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, nhất là trộm cắp tài sản còn thấp. Nguyên nhân là do công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an chưa được thực hiện quyết liệt. Bên cạnh đó, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tinh vi, thường từ nơi khác đến, sau khi thực hiện xong hành vi, đã nhanh chóng tẩu thoát nên gây khó khăn trong công tác điều tra, khám phá tội phạm.

- Ở địa phương và các khu vực lân cận chưa có công ty, xí nghiệp hoặc ngành, nghề nhằm thu hút người lao động. Do đó, số chấp hành xong án phạt tù về địa phương trình diện rất ít, đa phần là bỏ địa phương đi làm ăn xa hoặc về trình diện sau đó cũng đi làm ăn xa nên công tác tiếp xúc, gặp gỡ, tác động đối tượng gặp nhiều khó khăn.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Sáu tháng cuối năm 2018, dự báo tình hình tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và bọn phản động tích cực lợi dụng tình hình phức tạp để

tiến hành các hoạt động chống phá, nhất là trên lĩnh vực mặt trận tư tưởng, chiến tranh tâm lý,... Trên địa bàn huyện, tình hình qua lại biên giới trái phép vẫn còn diễn ra, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật khác còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; tệ nạn xã hội hoạt động với hình thức ngày càng tinh vi hơn.

Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình có liên quan đến ANTT, các ban, ngành cấp huyện, xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT là yêu cầu đặc biệt quan trọng, thường xuyên và khẩn trương, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự phát triển kinh tế - xã hội; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo cấp trên trực tiếp về công tác đảm bảo ANTT tại đơn vị, địa phương phụ trách. Đồng thời phải nghiêm túc tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, giải quyết ổn định, kịp thời các tình huống phát sinh tại cơ sở, nhất là những vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện; rà soát, đánh giá, phân loại, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

3. Tăng cường xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Trong đó tập trung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng, củng cố các mô hình PCTP có hiệu quả, làm cho nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

4. Lực lượng chuyên trách làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan đến ANTT, kịp thời xử lý đúng đắn, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Tăng cường chỉ đạo lực lượng, phương tiện đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội

phạm trộm cắp tài sản, cướp - cướp giết tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc dưới mọi hình thức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

5. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, lực lượng trực tiếp PCTP, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra tội phạm theo quy định mới; tăng cường công tác quản lý giáo dục, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sĩ; từng bước trang bị phương tiện, vũ khí chuyên dùng cho lực lượng thực thi nhiệm vụ,... nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trên đây báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Thạnh Trị./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ; TT. HĐND huyện;
- Lưu: VT, NC. *Khu*



Mai Thanh Ngon